

Present Help & Gaza Reports : การช่วยเหลือในปัจจุบัน & การรายงานในกาซ่า

การช่วยเหลือในปัจจุบัน



โดย อาเซอร์ อินเทอร์เตอร์

ในถ้อยคำที่ได้กล่าวเข้าไปซ้ำมาในการอธิษฐาน นมัสการ และการเรียนการสอน ในจำนวนของการเร่งเร้าในอิสราเอลที่ได้รับในช่วงสงครามคือ :

สดุดี 46:2 ฉะนั้นเราจะไม่กลัว แม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเล

พระเจ้าทรงดำรงอยู่ในปัจจุบัน ทุกที่ ทุกเวลา ; ในสภาวะแวดล้อมเช่นนี้เมื่อมีการทรงสถิตของพระเจ้านี้ ยังคงมีเขม็งเข็งและการเคลื่อนไหวที่มากขึ้น ในพระธรรมสดุดี 46 ความยุ่งยากคือสิ่งที่ถูกสื่อสารในคำพยากรณ์พันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับช่วงเวลาสุดท้าย "กสิยุค" ในช่วงเวลาแห่งสงครามและความทุกข์ยากลำบาก การทรงสถิตของพระเจ้าทำงานอยู่ท่ามกลางเราในเส้นทางที่พิเศษนี้

ชาวอิสราเอลทั้งหมดกำลังเข้าร่วมในสงครามในปัจจุบันนี้ บางคนเป็นทหาร คนในครอบครัว สื่อมวลชน และคนที่ให้การสนับสนุน กลุ่มฮามาสเป็นผู้ก่อการร้ายองค์กรของมุสลิมจีฮัด ซึ่งใช้ผู้หญิงและเด็กเป็นตั้ง โลกห่มมนุษย์ จุดมุ่งหมายของพวกเขาคือการทำลายอิสราเอลและสื่อต่างประเทศหลงเชื่อเหตุนองเลือดทั้งหมดจนกลายเป็นการสนับสนุนเป้าหมายของการก่อการร้าย อิสราเอลไม่มีทางเลือกแต่ต้องต่อสู้

สิ่งนี้กำลังทำให้เกิดการทำงานที่ลึกลงในหัวใจของคนอิสราเอล การถูกบังคับให้ยืนอยู่ในสถานที่แห่งความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ ในขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับความชั่วร้าย ความรุนแรง ความโหด และความเกลียดชัง ขอพระเจ้าโปรดประทานความยุติธรรม ความเมตตา และความถ่อมใจให้แก่เรา (มีคาห์ 6:8) เพื่อให้เห็นสิ่งที่ไม่ได้ดีออกไปเพื่อสิ่งที่ดี (โรม 8:28) นี่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในมือ

ความเมตตาสงสารของอิสราเอลต่อการต่อสู้ในสงคราม



โดย ดอน ฟินโต
(หลังจากการพบปะกับเจ้าหน้าที่ในกองทัพอิสราเอล)

เราแสดงให้เห็นภาพที่แท้จริงของระเบิดอัจฉริยะที่ใช้ในการทำลายอาวุธที่ถูกซ่อนไว้ในกาซ่า ก่อนที่ลูกระเบิดจะระเบิดนั้น อิสราเอลทำด้วยความระมัดระวังเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะเห็นว่าพลเมืองผู้บริสุทธิ์และเด็กรอดพ้นจากการนี้

1. พวกเขาได้ส่งใบปลิวเรียกร้องให้ทุกคนออกจากพื้นที่ เพราะว่าบ้านเรือนที่มีอาวุธกำลังจะถูกทำลาย
2. ได้โทรศัพท์และส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังพลเรือน
3. ได้ส่งเครื่องบินวิทยุบังคับออกไปสำรวจ หากตรวจพบพลเมืองในพื้นที่นั้น
4. ปล่องระเบิดขนาดเล็กที่มุมของหลังคาเพื่อเตือนผู้คน
5. ในการปล่อยระเบิด หากพบเจอพลเรือน เลเซอร์ตรวจจับจะถูกนำมาใช้เพื่อเปลี่ยนเส้นทางของระเบิดไปในพื้นที่โล่งแจ้ง
6. ส่งการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังพลเรือน
7. จัดให้มีโรงพยาบาล คลินิก เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ

ทหารผู้เชื่อในกาซ่า



โดย โมที โคเฮน

อีลาย ใน กองพลร่ม

อีลายทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการในกองพลร่ม (เมื่อครั้งยังเป็นวัยรุ่น อีลายได้ร่วมรบในในกลุ่มอนชอนของเราที่ฟีเรทเยชัว) เขาได้รายงานถึงการต่อสู้ในพื้นที่กาซ่าที่ได้ทำหน้าที่อยู่นั้น ด้วยการเผชิญหน้ากับการขัดแย้ง และผู้ก่อการร้ายได้ออกจากบ้านและใต้พื้นดิน หน่วยพลร่มนี้ต้องเผชิญหน้ากับความตายวันละหลายครั้ง ทหารหลายคนได้รับบาดเจ็บและถูกสังหาร ในครั้งหนึ่งของการต่อสู้ อีลายถูกยิงที่หัวเขา ทั้งๆที่มีความเจ็บปวดเขายังคงอยู่สั่งการทหารภายใต้บังคับบัญชา ชั่วโมงต่อมาเขาถูกส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ในวันถัดมาผมได้ไปเยี่ยมอีลายในโรงพยาบาล กระสุนที่พยายามจะฆ่าเขาถูกแขวนอยู่บนสร้อยที่อยู่รอบคอของเขา เมื่อเราไปเยี่ยมเขาครั้งที่สอง เขาได้ออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปยังกองกำลังของเขา เด็กๆ ของพวกเราวาดภาพและเขียนคำอวยพรถึงอีลายและทหารของเขา

คาอิม ใน หน่วยอุโมงค์

คาอิมเป็นผู้เชื่อในพระเมสสิยาห์ เป็นผู้ที่ถูกเรียกเข้ากองกำลังสำรองและปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยที่สำคัญในกาซ่า ด้วยเป้าหมายคือการค้นหาอุโมงค์ หน่วยของเขาได้สูญเสียทหารไปเพียงคนเดียวเท่านั้นและได้เห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้น หน่วยของพวกเขาได้รับการอวยพรโดยคริสเตียน ผู้ที่ได้บริจาครองเท้าบูทที่มีคุณภาพให้พวกเขาสวมใส่ในภารกิจของพวกเขา และได้บอกว่ "ขอให้ทุกพื้นที่ที่เท้าของคุณได้เหยียบย่ำ จะถูก

มอบให้คุณโดยพระเจ้า" (โยชูวา 1:3) เมื่อเร็วๆ นี้ ริไวฟอิสราเอลได้ให้ความช่วยเหลือแก่คาอิมทางการเงินเพื่อที่เขาจะสำเร็จการศึกษาด้านธุรกิจของเขา เมื่อเขาไม่ได้อยู่ในกองทัพ เขาเป็นผู้อำนวยการของ Aliyah Return Center (www.aliyahreturncenter.com) ซึ่งตั้งอยู่ที่ทิเบเรียส

ทหารของแอเรียลถูกฆ่าตาย

แอเรียลยังคงทำหน้าที่ในหน่วยที่สำคัญในกองกำลังสำรองในฐานะผู้บังคับบัญชาหน่วย เขาได้รายงานในสัปดาห์นี้ว่าทหารคนหนึ่งของเขาถูกฆ่าตายในการสู้รบในกาซ่า เขาได้ไปเยี่ยมพ่อแม่ของผู้ตายในช่วงเวลาที่ยากของพวกเขามากในความเศร้าโศก

สถิติสงคราม



กองทัพอิสราเอลในเปิดเผย 32 อุโมงค์ที่รุกร้าเข้ามา (ข้ามมาทางใต้ดินจากกาซ่าเข้าสู่ที่ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอล) อย่างไรก็ตามมีอุโมงค์อื่นๆ เกิน 4,000 ชนิดในกาซ่าที่ถูกใช้โดยกลุ่มฮามาส ส่วนใหญ่จะมีการเปิดจากใต้กระดานพื้นบ้านของพวกเขา

สัปดาห์นี้กลุ่มฮามาสได้ปฏิบัติการโดยไม่มีการเฝ้าสวนชาวกาซ่า 30 คน ในพื้นที่เขาฉาย่า เพียงแค่สงสัยว่าให้ความร่วมมือกับอิสราเอล

เป็นครั้งที่ 3 ที่องค์กรบรรเทาทุกข์และจัดหางานสำหรับผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกไกลแห่งสหประชาชาติ (UNRWA) ได้พบคลังอาวุธในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่พวกเขาได้ให้การสนับสนุนในกาซ่า

ผู้ร่วมขบวนการก่อการร้ายชาวกาซ่า 179 คน ถูกจับกุมและถูกสอบปากคำโดยกองกำลังของหน่วยข่าวกรองของอิสราเอล มากกว่าสิ่งที่ได้รู้ในตอนนี้อยู่เกี่ยวกับอุโมงค์และการก่อการร้ายที่มากับพวกเขา ตั้งแต่การเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายในกาซ่า (ปฏิบัติการเสาเมฆ) เมื่อสองปีที่ผ่านมา ฮามาสได้สร้างสถานที่ขึ้นอีก 1257 แห่ง จากการพิจารณาโดยกองทัพอิสราเอลให้เป็นเป้าหมายใหม่ ตั้งแต่เริ่มต้นของความขัดแย้ง มีการค้นพบอีก 2423 แห่ง และในจุดนี้กองทัพอิสราเอลรายงานว่าได้ทำลายจรวดซีปนาวุธ 1542 ลูก และทำลายพื้นที่ผลิตอาวุธ 143 แห่ง

การเดินทางในประเทศอังกฤษของอาเซอร์



ขอขอบคุณคำอธิษฐานของทุกคนที่ได้อธิษฐานเพื่อพวกเรา ทันทีหลังจากที่เครื่องบินลงจอดในลอนดอน เราขับรถผ่านในใจกลางเมื่อ ในที่ที่เราผ่านมีการประท้วงขนาดใหญ่โดยคนนับพันได้ตะโกนและชูป้ายโดยสโลแกนที่ว่า "หยุดรัฐอิสราเอลที่น่ากลัว" "หยุดการแบ่งแยกอิสราเอล" "ฟรีปาเลสไตน์" เราสัมผัสได้ถึงวิญญาณแห่งความเกลียดชังและการต่อต้านชาวยิวแผ่ขยายออกมาจากกลุ่มผู้ประท้วง เรารู้สึกได้ทันทีช่วงเวลาของการเดินทางของเราถูกบงการโดยพระเจ้า พระองค์ส่งเรามาเพื่อสั่งสอนโดยพระคำของพระองค์และจัดวางตำแหน่งในพระกายเกี่ยวกับพระทัยของพระองค์ พระสัญญาและแผนงานเพื่ออิสราเอลและชาวอาหรับ เราพูดถึงเจ็ดครั้งที่แตกต่างกันและถ้าคุณต้องการชม หนึ่งในข้อความนั้น [คลิกที่นี่](http://vimeo.com/101291618)